



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Health Office

สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับรพ./สสอ.ทุกแห่ง  
ครั้งที่ ๓๓/ ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. มติที่ประชุม PHEOC จังหวัด

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑.ขอให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)	-รพ./สสอ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ
๒.ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๔ เน้นย้ำเรื่องให้เข้มงวดเรื่องการกักตัวของกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน Home Quarantine หากเป็นไปได้ให้แยกกักตัว ๑ คน/ ๑ ห้อง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-รพ./สสอ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ
๓. ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ทุกกลุ่มภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ PHEOC เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัย และค่าตอบแทน	-รพ./สสอ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ
๔. การจัดประชุมต่างๆ หากไม่มีวาระเพื่อการพิจารณาขอให้ปรับวิธีการประชุมเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล เช่น ระบบ ZOOM เป็นต้น	-รพ./สสอ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ
๕. การดำเนินการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มโรคและผู้สูงอายุมากกว่า ๖๐ ปี ให้ทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้ -ปรับเป้าหมายการจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน -ตรวจสอบ Whitelist ว่ามีประชาชนที่อยู่จริงในพื้นที่กักคน และมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนกี่คน สำหรับประชาชนที่ไม่มีรายชื่อใน Whitelist แต่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนให้มาติดต่อแจ้งความประสงค์กับ อสม.ในพื้นที่ /รพ.สต./โรงพยาบาล -วัคซีน Sinovac ล็อตที่จะได้รับการจัดสรรในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐและอสม.ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนต้องได้รับ ๑๐๐% -กรณีจะฉีดวัคซีนให้ อสม. ให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ทำข้อมูลจำแนกตามกลุ่มอายุของ อสม. ว่ามี อสม.ที่ ๖๐ ปีขึ้นไปกี่คน และ อสม.ที่อายุน้อยกว่า ๖๐ ปีกี่คน เพื่อให้กลุ่มงานควบคุมโรควางแผนการฉีดวัคซีนต่อไป และการฉีดวัคซีน อสม.ให้กระจายให้กับ อสม.ทุกอำเภอ	-รพ./สสอ.ทุกแห่ง/กลุ่มภารกิจ Operate (ครต./พคบ.) รับทราบและดำเนินการ

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๖.อุปกรณ์ Cold-Chain ทางกรม อย. ได้แจ้งว่าดำเนินการจัดส่งให้ทุกโรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ หากอุปกรณ์ที่ได้รับไม่ครบถ้วน ขอให้โรงพยาบาล รายงานภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่รายงานจะถือว่าได้รับอุปกรณ์ครบ สำหรับตู้เย็นเก็บวัคซีนทาง อบจ. กำลังดำเนินการจัดซื้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับแล้วทุกโรงพยาบาล หากได้รับตู้เย็น ให้ดำเนินการตรวจรับและส่งเอกสารรายละเอียดการตรวจรับให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส่วนตู้เย็นเก่า จะมีช่างจากกรมสนับสนุนบริการฯ มาดูแลสอบเทียบ (Calibrate) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ให้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ ๓ พ.ค ๖๔ มาที่รพ.วังน้อย รพ.อุทัย รพ.สมเด็จพระเจ้าวันที่ ๓ พ.ค ๖๔ รพ.บ้านแพรก รพ.มหาราช รพ.ท่าเรือ วันที่ ๕ พ.ค ๖๔ รพ.บางปะหัน รพ.บางบาล รพ.ลาดบัวหลวง วันที่ ๖ พ.ค ๖๔ รพ.บางไทร รพ.บางปะอิน รพ.ผักไห่</p>	<p>รพ.ทุกแห่ง/กลุ่มภารกิจ Logistic (คปส.) ประสาน ดำเนินการ</p>
<p>๗. แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะเริ่มเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มโรค ลงทะเบียน ในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ฉีดวัคซีนเดือนมิ.ย ๖๔ สำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียน เดือน ก.ค. ๒๕๖๔ ฉีดวัคซีนเดือน ส.ค ๖๔ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จะมีสิทธิจอง วัคซีน Astrazeneca ในรอบนี้ได้</p>	<p>-รพ./สสอ.ทุกแห่งและทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบ และปฏิบัติ</p>
<p>๘.มอบ นพ.เศกสรรค์ ขวณะดีเลิศ ผอ.รพ.อุทัย ประสาน รพ.พระนครศรีอยุธยา และรพ.เสนา ประชุมหารือเพื่อทำเตรียมการเพิ่มศักยภาพ Cohort Ward และแผนรองรับผู้ป่วยในจังหวัดและอาจต้องรับผู้ป่วยจาก กทม. โดยกำหนดประชุมในวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔</p>	<p>นพ.เศกสรรค์ ขวณะดีเลิศ /กลุ่มภารกิจ Operate (พคบ.) ดำเนินการ</p>
<p>๙.ทีมสอบสวนโรคทุกอำเภอ หากในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับสถานที่เอกซนแล้ว ประชาชนไม่บอกชื่อสถานที่ ให้เขียนในแบบสอบสวนโรคว่า “ผู้ป่วยไม่เปิดเผยสถานที่” ห้ามรับปากกับผู้ป่วยว่าจะไม่ระบุชื่อสถานที่เอกซน ซึ่งการจะเปิดเผยชื่อสถานที่เอกซนเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้พิจารณา และไม่ให้ทำ Timeline ผู้ป่วยเป็น Infographic เผยแพร่ ให้รอจังหวัดตรวจสอบก่อน สามารถพิมพ์เป็นเอกสาร Word แต่ต้องระบุว่าใครเป็นคนทำ เช่น ทีมสอบสวนโรค อำเภอ..... ในเอกสาร เพื่อให้รู้ที่มาของเอกสาร</p>	<p>-รพ./สสอ.ทุกแห่ง รับทราบ และกลุ่ม PIO ประสานงาน</p>
<p>๑๐.การทำ Active Case Finding ไม่ต้องออก Infographic เชิญชวน ให้ใช้แจ้งกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัส นัดมาตรวจเชิงรุกโดยตรง จะได้ไม่แออัด เว้นระยะห่างได้ และป้องกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ให้แพร่เชื้อแก่บุคคลทั่วไปขณะรอตรวจ</p>	<p>-รพ./สสอ.ทุกแห่งและกลุ่มภารกิจPIO รับทราบ และปฏิบัติ</p>
<p>๑๑.ขอให้โรงพยาบาลทุกส่งรายชื่อแพทย์ที่จะเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน โดยส่งให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อที่จะได้ทำหนังสือส่งกรมควบคุมโรคให้มอบอำนาจต่อไป มติที่ประชุม ให้ส่งชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยกเว้น รพ.บ้านแพรก ให้ส่งชื่อแพทย์มา</p>	<p>-รพ. ทุกแห่ง/กลุ่มภารกิจ Operate(ครต.) รับทราบ และดำเนินการ</p>
<p>๑๒.มอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งโรงพยาบาลเอกซนเรื่อง ขอความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยให้รับผู้ป่วยไว้รักษา ๑๔ วัน และส่งกลับไปพักฟื้นอีก ๑๔ วัน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากเตียงเต็มจึงจะให้การรักษาผู้ป่วยอย่างน้อย ๑๐ วัน จากนั้นให้แยกกักอีก ๔ วัน แล้วจึงส่งกลับไปพักฟื้นอีก ๑๔ วัน (๑๐+๔+๑๔) ตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์</p>	<p>กลุ่มงานคุ้มครองฯ (คปส.) รับทราบและดำเนินการ</p>
<p>๑๓.มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานสำนักงานควบคุมโรคที่ ๔ เพื่อให้ประสานโรงพยาบาลเอกซนนอกจังหวัดฯ ให้แจ้งผลการตรวจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มาที่ สสจ. เพื่อแจ้งให้พื้นที่ทราบ และให้ทำหนังสือถึงรพ.เอกซน ให้แจ้งผลการตรวจผู้ป่วยที่เดินทางไปตรวจค้นหาเชื้อเองที่ รพ.เอกซน ให้ สสจ.ทราบด้วย</p>	<p>กลุ่มภารกิจ Operate (ครต.) รับทราบและดำเนินการ</p>

ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.

นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ สรุปประเด็นจากการประชุม  
นางวลีย์ ไกรพจน์ ตรวจสอบสรุปจากการประชุม